

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๗๓๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ชุด
 ๓. กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับนานาชาติในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และได้ดำเนินงานวิจัยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าระบบการศึกษาของแต่ละประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่ เพียงใด โดยประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลจากการประเมินพบว่าคะแนนการสอบของนักเรียนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังด้อยกว่านานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมโครงการ PISA โดยนำผลการสอบของนักเรียนไทยมากำหนดเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของความสำเร็จของการจัดการศึกษาว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย ในครั้งนี้ สสวท. ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) เข้าร่วมประชุมตามกำหนดของ สสวท. รายละเอียดปรากฏตามโครงการ รายชื่อสถานศึกษา และกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้

/กรมส่งเสริมการปกครอง...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวมีข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาท้องถิ่น และเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) พิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษาเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาประเมินมาตรฐาน โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๒๑๔ (คุณฉันทกานต์ ยืนตระกูลชัย) หรือ E-mail : kampa@ipst.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานูนะ เอี่ยมแสง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
โทร : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๔,๑๒๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒-๓